



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2554

พาณิชย์สั่งเช็คสต็อกข้าวหัวถูกน้ำท่วม

นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลกำกับสต็อกข้าวสารของรัฐบาล ตรวจสอบปริมาณข้าวที่มีอยู่ ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากน้อยเพียงใด เพราะสถานการณ์น้ำท่วมทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้ข้าวจมน้ำและได้รับความเสียหาย ส่วนข้าวในสต็อกที่มีอยู่จะเร่งระบายต่อไป

สำหรับการนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 100,000 ตัน มาบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้ามารับบรรจุถุง คาดว่าจะได้ข้อสรุป และสามารถผลิตออกมาจำหน่ายให้ประชาชนได้ในเร็ว ๆ นี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์แจงพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายแล้ว 8 ล้านไร่

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมต่อพื้นที่ทางการเกษตรในขณะนี้ ภาพรวมเสียหายไปแล้ว 10 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าเสียหายไปแล้ว 8 ล้านไร่ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้าวที่ได้รับความเสียหายในจากปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้เสียหายกว่า 6-7 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่หลักในการปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้ปริมาณข้าวจะหายไป 6-7 แสนตัน สำหรับพื้นที่หลักที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม อาทิ จ. พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ซึ่งเชื่อว่าจากนี้ไปปริมาณผลผลิตข้าวจะลดน้อยลงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และหวังว่าผู้ประกอบการและประชาชนคงจะเข้าใจกับสภาพที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลให้ข้าวในตลาดลดน้อยลง และส่งผลให้ราคามีการปรับตัวขึ้นบ้าง ซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่าชาวนาลงทุนปลูกข้าวปีนี้ 2 ครั้ง แต่กลับได้ผลผลิตเพียงครั้งเดียวจากปัญหาน้ำท่วม

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกข้าวไทยลดลง ปลัดพาณิชย์ ยืนยันว่า การส่งออกในขณะนี้ไม่มีปัญหาและไม่น่ากังวลแต่อย่างใด เนื่องจากยอดการส่งออกข้าว ณ ปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 9 ล้านตัน ซึ่งเป็นยอดการส่งออกข้าวจากคำสั่งซื้อเดิม โดยราคาสั่งซื้อก็ยังเป็นราคาเดิม แต่อาจจะปรับขึ้นบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อส่งออกหรือคำสั่งซื้อข้าวจากไทย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าการส่งออกข้าวยังมีปัญหาบ้างเรื่องการขนส่ง เนื่องจากเป็นผลจากปัญหาน้ำท่วม อาทิ การขนส่งจากโกดังไปท่าเรือซึ่งยังมีปัญหาติดขัด แต่ความต้องการในการซื้อข้าวไทยก็ยังไม่มีความกังวล ซึ่งยังมั่นใจว่าการส่งออกข้าวในปีนี้จะทะลุ 10-11 ล้านตันอย่างแน่นอน สำหรับราคาข้าวในตลาดโลกขณะนี้ ราคาข้าวขาวไทยอยู่ที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนราคาข้าวของเวียดนามอยู่ที่ 570 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ แม้ราคาข้าวไทยจะปรับขึ้นราคา แต่ยังมีราคาถูกกว่าเดิมของไทยยังคงสั่งซื้อข้าวไทย โดยเห็นจากประเทศไอวอรีโคสต์ สั่งซื้อข้าวจากไทยทะลุ 2 แสนตันในปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสั่งซื้อข้าวไทยลดลง

ที่มา สำนักข่าวไทย

น้ำท่วมทำไทย-เวียดนามส่งออกข้าวลดลง ขณะที่อินเดียจะได้ประโยชน์

นักค้าข้าวระบุว่า ข้าวส่งออกของไทยจะส่งมอบล่าช้าอย่างน้อย 300,000 ตัน เพราะน้ำท่วมและฝนตกหนัก เป็นอุปสรรคต่อการลำเลียง ขณะที่ผลผลิตข้าวปีนี้จะลดลงเหลือ 21 ล้านตันจากที่ประเมินไว้ว่าจะมี 25 ล้านตัน ราคา

ส่งออกข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์เกรดบีของไทยปรับขึ้นจากตันละ 650 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นตันละ 670-680 ดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้

ด้านผู้ส่งออกของเวียดนามอาจจะผัดนักการส่งมอบข้าว 520,000 ตันในปีนี้เป็นเนื่องจากราคาข้าวในประเทศปรับสูงขึ้น ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ปรับขึ้นจากตันละ 575-580 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นตันละ 575-590 ดอลลาร์สหรัฐ โดยขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีเมื่อวันจันทร์ที่ตันละ 580-590 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณข้าวที่จะผัดนักการส่งมอบจะคิดเป็นร้อยละ 7 ของผลผลิตในปีนี้อย่างที่คาดว่าจะอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน นักค้าในเวียดนามคาดว่า ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่จะต้องการข้าวเพิ่มขึ้นในปีหน้าเพราะได้ฝุ่นเนสาดและนาลแกทำลายข้าวเปลือกเสียหายมากถึง 1 ล้านตัน ประธานาธิบดีเบนิโญ อากิโนของฟิลิปปินส์เผยว่า ปีนี้ไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเพราะยังมีข้าวคงคลังจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่า กำลังทบทวนแผนการนำเข้าข้าวในปีหน้า เดิมทางการหวังว่าจะจำกัดไม่ให้นำเข้าเกิน 500,000 ตันเพราะคิดว่าจะมีผลผลิตสูงถึง 17.3 ล้านตัน

คาดกันว่าอินเดียที่เพิ่งผ่อนปรนการจำกัดปริมาณข้าวส่งออกเมื่อเดือนกันยายนจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ในไทยและเวียดนาม อินเดียมีกำหนดส่งมอบข้าว 700,000 ตันให้แก่บังกลาเทศ ในจีเรียและแอฟริกาใต้ ภายในสิ้นปีในราคาตันละ 420-480 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณข้าวคงคลังของอินเดียเมื่อวันที่ 1 กันยายน อยู่ที่ 22.7 ล้านตัน สูงกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 9.8 ล้านตัน กระทรวงเกษตรอินเดียคาดว่า ผลผลิตข้าวในปีเพาะปลูก 2554/2555 จะสูงถึง 87.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 80.65 ล้านตันในปีการเพาะปลูกก่อนหน้า

ที่มา สำนักข่าวไทย

กัมพูชาอ่อนไทยรับซื้อข้าวเปลือก

นายฤทธิชัย วิริยะโรจน์ ผู้แทนการค้าไทย (ที่อาร์) เปิดเผยว่า การเยือนประเทศกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกับนายกสมาคมโรงสีข้าวกัมพูชา และสอบถามการลงทุนกิจการโรงสีข้าวในกัมพูชา ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวกัมพูชาระบุว่าสนใจร่วมลงทุนกับนักลงทุนไทยเพราะไทยเป็นผู้นำการส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนกิจการโรงสีข้าวในกัมพูชามีต้นทุนสูง จึงไม่ค่อยมีนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากนัก สมาคมโรงสีข้าวกัมพูชาจึงเสนอให้ฝ่ายไทยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเข้ามาซื้อข้าวเปลือกจากกัมพูชา โดยจัดทำเป็นสัญญาระหว่างกัน และนำข้าวไปสีเพื่อส่งออกไปประเทศที่ 3 แทน แนวทางดังกล่าว นอกจากจะลดปัญหาการลอบนำเข้าข้าวกัมพูชาเข้าไทยอย่างผิดกฎหมายแล้ว ยังทำให้ไทยสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพข้าวที่จะส่งออกได้ด้วย

นายฤทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่านายกสมาคมโรงสีข้าวกัมพูชาให้ข้อมูลว่า กัมพูชากำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะการสีข้าว เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศที่ตั้งเป้าหมายให้กัมพูชาเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวสารให้ได้ 2 แสนตัน ในปี 2554 และเพิ่มเป็น 1 ล้านตันภายในปี 2558 เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะสินค้าเกษตรเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้มีข้าวสารส่งออกกัมพูชาต้องผลิตข้าวเปลือกให้ได้ 9.1 ล้านตัน สำหรับบริโภคในประเทศ 4.5 ล้านตัน และที่เหลือนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารและส่งออก ขณะที่ในปีที่ผ่านมา กัมพูชาสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ 8.2 ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกที่ส่งออกต่างประเทศ 4 ล้านตัน โดยส่งออกไปตลาดเวียดนาม 80% และที่เหลือส่งออกไปไทย

นายฤทธิชัย ระบุว่า ยังได้หารือกับนายจอม ประสิทธิ์ รมว.พาณิชย์ประเทศกัมพูชา โดยนายจอมย้ำว่าไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของกัมพูชาในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกัน หากเศรษฐกิจกัมพูชาดีขึ้นก็มีส่วนช่วยให้มูลค่าการค้าของไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลในปี 2558 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดมาตรการกีดกันการค้าระหว่างกันให้หมดไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-13 ต.ค. 2554 มีจำนวน 120,707 ตัน มูลค่า 63.587 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 13 ต.ค. 2554 มีจำนวน 5.999 ล้านตัน มูลค่า 2.888 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรกรรมและพัฒนาชนบท (MARD) คาดการณ์ว่า ในปีนี้เวียดนามจะส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากราคาข้าวที่สูงขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ทางกระทรวงเคยคาดการณ์ไว้ที่ 7.3 ล้านตัน

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์น้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำโขงในขณะนี้มีส่วนทำให้ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้น โดยข้าวเกรด 1 ขายอยู่ที่ 9.1-9.2 ล้านดอลลาร์เวียดนามต่อตัน (438-443 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นเกือบ 4% จากเมื่อเดือนก่อน วงการค้าคาดว่าราคาข้าวของเวียดนามจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงเดือนมิ.ย.ปีหน้า

ปัจจุบัน อินโดนีเซียถือเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยอินโดนีเซียมีสัดส่วนนำเข้าข้าว 17% จากจำนวนส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนามในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ ในสัดส่วน 16%

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ระบุว่า กองทุนข้าวฉุกเฉินที่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งขึ้นร่วมกับจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่นหลังเจราจาและเตรียมการมาเกือบปีควรเริ่มดำเนินการได้แล้วก่อนจะสายเกินไป

รายงานระบุว่า กองทุนนี้จะเป็ทางออกในการแก้ปัญหาขณะนี้ได้ทันท่วงทีเพราะจะช่วยสร้างสมดุลให้แก่การผลิตข้าวในเอเชียและช่วยควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไป ทั้งนี้ สัญญาณเตือนเรื่องราคาอาหารผันผวนและความต้องการอาหารเพิ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อย ๆ กองทุนควรดำเนินการทันทีก่อนจะสายเกินไป เริ่มด้วยการเป็นกลไกถาวรเรื่องอาหารสำรองฉุกเฉินโดยอาศัยการประสานงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงขยายให้ครอบคลุมเรื่องการผลิตข้าวและสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุด

เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน รัฐมนตรีจากชาติอาเซียน จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ลงนามข้อตกลงกองทุนข้าวฉุกเฉินที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย โดยตั้งเป้าสำรองข้าวให้ได้ 787,000 ตันเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ กำหนดสำรองข้าวในแต่ละประเทศเพื่อใช้กับเหตุฉุกเฉินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนี้ จีน 300,000 ตัน ญี่ปุ่น 250,000 ตัน เกาหลีใต้ 150,000 ตัน ไทย 15,000 ตัน เวียดนาม 14,000 ตัน พม่า 14,000 ตัน อินโดนีเซีย 12,000 ตัน ฟิลิปปินส์ 12,000 ตัน มาเลเซีย 6,000 ตัน สิงคโปร์ 5,000 ตัน บรูไน ลาวและกัมพูชาประเทศละ 3,000 ตัน นอกจากนี้ ยังกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการดูแลข้าวสำรองราว 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา Riceonline.com

พม่า

นาย U Thaug Win, เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวพม่า (the Myanmar Rice Millers Association) เปิดเผยว่า พม่ากำลังตั้งเป้าที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวหนึ่งให้มากกว่าในปัจจุบัน หลังจากที่ได้มีการส่งออกข้าวหนึ่งจำนวนเดือนละ 250 ตัน ไปยังประเทศรัสเซียตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมา ในราคาตันละ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เดือน ก.ค.) และเพิ่มเป็น 500 และ 550 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน ส.ค. และ ก.ย. ตามลำดับ ขณะเดียวกันก็ได้ปฏิเสธที่จะขายข้าวหนึ่งให้แก่บังคลาเทศ เพราะราคาต่ำเกินไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการของพม่าคาดว่าในเดือน ต.ค. จะส่งออกข้าวหนึ่งเพิ่มเป็น 300 ตัน และจะขยายให้ได้ถึง 1,000 ตันต่อเดือนในปีหน้า โดยคาดว่าในฤดูการผลิตหน้า พม่าจะมีข้าวเปลือกเพียงพอที่จะทำข้าวหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม นาย U Thaug Win ยอมรับว่าการทำข้าวหนึ่งนั้นจะต้องมีวัตถุดิบเพียงพอ มีโรงสีที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหนึ่งและต้องมีไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอ ซึ่งในขณะนี้พม่ายังคงประสบ

นาย U Ye Min Aung เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (Myanmar Rice Industry Association; MRIA) กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า ในขณะที่ทางการได้ให้ใบอนุญาตส่งออกข้าวแก่บริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับสูงเท่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับการส่งออกข้าวของพม่าให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบคลังเก็บสินค้าและบริษัทส่งออกเพื่อตรวจสอบระบบการผลิตและคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนด โดยไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้ส่งออกรายนั้นๆจะเป็นสมาชิกของสมาคมหรือไม่ก็ตาม

ก่อนหน้านี้ มีข่าวลือว่าสมาคมจะให้ใบอนุญาตส่งออกแก่บริษัทที่ใกล้ชิดกับสมาคมเท่านั้น ซึ่งทำให้สมาคมต้องออกแถลงข่าวปฏิเสธเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ สมาคมยังได้ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่า พม่าจะให้ความสำคัญกับการจัดหาข้าวเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นลำดับแรก

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีเบนินโญ อากวีโน ที่ 3 ของฟิลิปปินส์กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะไม่นำเข้าข้าวเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะสูญเสียผลผลิตไปเป็นจำนวนมากจากพายุไต้ฝุ่นเนสาดและนาลแก โดยนายอากวีโนระบุว่า ฟิลิปปินส์มีคลังข้าวขนาดใหญ่ และยังคงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งเพียงพอที่จะนำมาชดเชยผลผลิตที่สูญเสียไปได้

ทั้งนี้ การผลิตข้าวในฟิลิปปินส์ในครึ่งแรกของปีนี้มีจำนวน 7.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.4% ขณะที่สำนักงานสถิติการเกษตร รายงานว่า ณ วันที่ 1 ก.ย. ฟิลิปปินส์มีสต็อกข้าวสำรองจำนวน 2.41 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคได้ 71 วัน และในปีนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำสัญญาซื้อข้าวไปแล้ว 860,000 ตัน

นอกจากนี้ ทางการยังได้เตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรที่ได้รับเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น โดยจะรับซื้อในราคาประมาณ 323 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ข้าวเปลือกที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น 6 ลูกที่ถล่มฟิลิปปินส์มาตั้งแต่ มิ.ย.-ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 902,285 ตัน โดยผลผลิตข้าวที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นเนสาดและนาลแกมีจำนวนประมาณ 760,000 ตันข้าวเปลือก

ที่มา Riceonline.com

มาเลเซีย

หนังสือพิมพ์บอร์เนียวโพสต์รายงานว่า นายโนห์ โอมาร์ (Datuk Seri Noh Omar) รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าเกษตรมาเลเซีย (Agriculture and Agro-based Industry Minister) ขอร้องประชาชนอย่าแตกตื่นซื้อข้าวกักตุนหรือหวงกึ่งกำไรเพราะสถานการณ์น้ำท่วมในไทยไม่ได้กระทบมาเลเซียอย่างมีนัยสำคัญ มาเลเซียยังคงมีปริมาณข้าวเพียงพอเนื่องจากได้ลงนามสัญญาสั่งซื้อข้าวงวดใหม่ 307,000 ตันต่อปีจากไทยแล้ว ขณะนี้ได้รับแล้วครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในกรุงเทพฯ ซึ่งทางกระทรวงจะเร่งนำเข้ามาโดยเร็ว

รัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวด้วยว่า มาเลเซียไม่ได้นำเข้าข้าวจากไทยประเทศเดียว แต่นำเข้าจากประเทศอื่น เช่น อินเดียน เวียดนาม ปากีสถาน อูรุกวัย และอาร์เจนตินา ขณะนี้มาเลเซียมีปริมาณข้าวคงคลังรวมอยู่ที่ 1 ล้านตัน สามารถใช้บริโภคได้นาน 5-6 เดือน และว่ารัฐบาลได้อนุมัติค่าขอขององค์การคลังสินค้าเรื่องนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 200,000 ตันแล้ว เป็นการขอตั้งแต่มิให้เกิดน้ำท่วมในไทย และจะเป็นการนำเข้าจากประเทศอื่น

ที่มา สำนักข่าวไทย

อินเดีย

กระทรวงการอาหาร ระบุว่า ทางกรมเตรียมที่จะปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (The minimum support price; MSP) จากเกษตรกรในฤดูการผลิตใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนนี้

ปัจจุบันนี้ ทางกรมกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (Common grade) ไว้ที่ 1,080 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 220 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และ 1,110 รูปีต่อ 100 ก.ก. สำหรับข้าวเปลือกเกรด A (grade A)

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization; FAO) รายงานว่า จากการที่ปากีสถานประสบกับภาวะน้ำท่วม ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเปลือกได้รับความเสียหายประมาณ 252,700 ตัน โดยพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายประมาณ 5.5 ล้านไร่

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิชอิรัก (The Iraqi Grain Board) จะเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยจะเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 23 ต.ค. นี้

ที่มา Riceonline.com

